

thanh niên rèn luyện, công hiến, phát triển; đặc biệt là luồn xã hội tình và đánh giá cao, góp phần xây dựng tập thể thanh niên đoàn kết, bền vững, trí tuệ, xung kích, tình nguyện. Các cấp sở Hội cũng đã chỉ đạo và lãnh đạo trong khai thác, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội và hội viên đặc biệt là rèn luyện theo hướng đa dạng và linh hoạt hình thức và đội ngũ thanh niên. Việc công đồng công nghệ thông tin, trong đó sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền đã giúp hỗ trợ đội ngũ Hội viên gắn bó với thanh niên, phát huy vai trò và sự cống hiến của thanh niên nhiều hơn.

Đội hình đã thực hiện tốt thông qua nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như 100% cán bộ, hội viên đặc biệt quản trị và học tập với các nghề quy định của Đoàn và Hội; 100% các chi hội hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện chuyên đề; 100% cán bộ Hội hàng năm đặc biệt đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và công tác thanh niên; Hội trợ ít nhất 03 đơn vị Thanh niên làm kinh tế giỏi; 100% hội viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong 1 năm; Tổ chức vận động ít nhất 100 thanh niên hiến máu tình nguyện; 100% các chi hội xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên yêu thích; Phấn đấu xây dựng 02 công trình thanh niên, trị giá 10 triệu đồng/công trình...

Đội hình đã hiệp đồng thực hiện bộ quy định Ủy ban Hội LHTN xã Liên Hòa khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 15 ủy viên, thực hiện tốt công đồng chí Đảng Minh Đức, Chủ tịch Hội LHTN khóa III tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN xã Liên Hòa khóa IV; Đội hình đã hiệp đồng công đồng đội đi biểu diễn Đội hình công trình.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho Ủy ban Hội LHTN xã Liên Hòa và 1 cá nhân; Hội LHTN tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019...

Sau Đội hình đội mũm Hội LHTN xã Liên Hòa, các địa phương trong huyện Kim Thành sẽ tiến hành đội hình công cộng.

Huyện đoàn Kim Thành